



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๐๒/ว ๒๐๒๔๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ๖๓/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำในสังกัด โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเสนอรายชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ	

๒. ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑	รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร	รองศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาศึกษา คณะครุศาสตร์	
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพิน สมคำพื้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร	
๓	รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี แสนชนม์	รองศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) สำหรับ กำหนดวัน เวลา และสถานที่การมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการจัดงาน วันข้าราชการพลเรือนดีเด่น จะเป็นผู้กำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งพร้อมประกาศ รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะได้รับเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร